



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

## Làm việc với Đảng đoàn, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 12/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Đảng đoàn, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong các cấp hội và công tác cán bộ nữ của tỉnh thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh. Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong các cấp hội được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo gắn với thực hiện các nội dung, chương trình công tác cụ thể. Theo đó, các phong trào: phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, phát triển kinh tế, bảo vệ

môi trường... được hội viên hàng hái tham gia bằng nhiều hình thức. Đã có 986.236 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh. Các cấp hội phụ nữ đã vận động quyền góp tặng quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 5,2 tỷ đồng và 103 mái ấm tình thương trị giá hơn 3,8 tỷ đồng; tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình tổ phụ nữ thu gom rác thải, tổ thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở các cánh đồng, bồn hoa, đường hoa phụ nữ... Các cấp hội vận động cán bộ, hội viên tích cực thực hiện tiết kiệm (Xem tiếp trang 4)  
**XUÂN PHƯƠNG**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng



Đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MINH ĐỨC

Chiều ngày 12/8, UBND tỉnh họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh; kế hoạch tổ chức ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. Đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương. Theo dự thảo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành

lập tỉnh (21/3/1890 - 21/3/2020) sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử 130 năm hình thành, phát triển của tỉnh; tổ chức lễ phát động và tổng kết cuộc thi viết về "Người Thái Bình, đất Thái Bình"; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Về tổ chức ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, theo dự thảo (Xem tiếp trang 4)  
**HOÀNG LANH - MINH HƯƠNG**

### ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH

## Ký kết thỏa thuận hợp tác kết nối các doanh nghiệp

Chiều ngày 12/8, Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Công nghệ Atalink về việc triển khai các giải pháp kết nối các doanh nghiệp tỉnh Thái Bình với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Tại lễ ký kết, hai bên đã trao đổi và đạt được nhiều thỏa thuận trong việc kết nối, xúc tiến thương mại..., theo đó sẽ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hoạt động mua sắm hàng hóa, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng nhanh và chính xác; tăng cường quan hệ, giao thương giữa các thành viên, các tổ chức trong tỉnh và các doanh nghiệp khác trên lãnh thổ Việt Nam. Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được sử dụng miễn phí 16 tính năng liên quan đến quản trị hoạt động của mình và quản trị thành viên, được sử dụng miễn phí các tính năng liên quan đến Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tương tác trong phạm vi toàn quốc. Các doanh nghiệp cũng được sử dụng miễn phí 32 tính năng tương tác trực tuyến dành cho doanh nghiệp, liên quan đến quản lý nhân sự, mua hàng, bán hàng, nhà cung cấp, khách hàng... Thời gian dự kiến triển khai sản phẩm cho Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ tháng 8 - 12/2019 với phạm vi hỗ trợ cho toàn bộ cộng đồng khoảng 7.000 doanh nghiệp. Công tác hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng sẽ được tiến hành xuyên suốt trong thời gian dài hạn sau đó.

Trên cơ sở hợp tác, Công ty TNHH Công nghệ Atalink sẽ chuyển giao ứng dụng phần mềm chuyên dùng điện toán đám mây miễn phí cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh việc kết nối, xúc tiến thương mại, nâng cao vai trò quản trị của doanh nghiệp và quản trị bán hàng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  
**THU THUY**

### VŨ THƯ

## Trên 90% diện tích lúa mùa được phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ

Hiện nay, lúa mùa trên địa bàn huyện Vũ Thư đang trong giai đoạn làm đòng, đứng cái và phân hóa đòng. Theo điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, trên đồng ruộng xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại diện rộng, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ với mật độ phổ biến từ 0,3 - 0,5 con/m<sup>2</sup>, nơi cao từ 1 - 2 con/m<sup>2</sup>, cá biệt từ 4 - 5 con/m<sup>2</sup>; mật độ trứng sâu bình quân từ 15 - 20 con/m<sup>2</sup>, cá biệt có nơi 80 - 120 con/m<sup>2</sup>.

Huyện Vũ Thư phát động nông dân từ ngày 9 - 12/8 đồng loạt phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ trên 100% diện tích (7.585ha) lúa mùa. Huyện cũng khuyến cáo nông dân loại bỏ một số loại thuốc trừ sâu có độc tính cao và tác động xấu tới môi trường như Tango 50SC, Regent 800WG. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua, nông dân các địa phương trong huyện đã thực hiện phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, tỷ lệ đạt trên 90% diện tích, góp phần bảo vệ an toàn lúa mùa.  
**QUYNH LƯU**

## 9 xã, thị trấn công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi

Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có công văn về việc công nhận đủ điều kiện công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 9 xã, thị trấn của huyện Vũ Thư.

Theo đó, các xã: Tân Phong, Tân Hòa, Hiệp Hòa, Tam Quang, Song An, Hòa Bình, Tự Tân, Nguyễn Xá và thị trấn Vũ Thư đã trải qua trên 30 ngày kể từ ngày con lợn bệnh cuối cùng bị tiêu hủy, không phát sinh lợn ốm, chết, có biểu hiện của bệnh dịch tả lợn châu Phi, các biện pháp xử lý ổ dịch đã thực hiện đầy đủ theo quy định, đủ điều kiện công bố hết dịch.

Hiện nay, huyện Vũ Thư đang tích cực chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác phòng dịch đồng thời triển khai kế hoạch tái đàn lợn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.  
**LÊ TRUNG**  
(Đài TTTT Vũ Thư)

## Chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu gạo

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 7 cả nước đạt 651.000 tấn với giá trị 285 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 7 tháng năm 2019 ước đạt 4,01 triệu tấn với giá trị 1,73 tỷ USD, tăng 2,1% về khối lượng nhưng giảm 14,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Để tăng cường xuất khẩu gạo, giải pháp trước mắt sẽ mở rộng những thị trường mới, tập trung thị trường châu Phi, ASEAN. Trong sản xuất sẽ cơ cấu các giống lúa phù hợp những nhóm thị trường nêu trên. Cùng với đó, tiếp tục giảm giá thành sản xuất bằng cách áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học từ giống, quy trình kỹ thuật, vật tư đầu vào nhằm đẩy mạnh xuất khẩu và bảo đảm lợi nhuận cho nông dân.

## Xuất khẩu thủy sản 7 tháng đạt gần 4,7 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 7 ước đạt 785 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2019 đạt gần 4,7 tỷ USD.



Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc là các thị trường nhập khẩu hàng đầu, chiếm 55,9% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Mê-hi-cô tăng 21,3%; Đài Loan (Trung Quốc) tăng 16,6%; Ma-lai-xi-a tăng 13,2% và Nhật Bản tăng 11%. Thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam là EU, đạt hơn 300 triệu USD nhưng giảm 25,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên trong thời gian tới, ngành tôm Việt Nam kỳ vọng có thể phục hồi xuất khẩu sang thị trường này nhờ tác động tích cực của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).  
(theo nhandan.com.vn)

## THỊ TRƯỜNG SÁCH, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

# Sẵn sàng cho năm học mới

(Xem trang 3)



Học sinh nghiên cứu, tìm mua sách tại Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Thái Bình.

## Chủ động phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa

(Xem trang 2)